



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๕๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ)/  
ผู้อำนวยการกองคลัง / *ผู้ช่วยอธิการบดี*

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเงินของมหาวิทยาลัย และเงินกองทุนต่าง ๆ ของแต่ละ  
หน่วยงานนำฝากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสหกรณ์รับฝากในสถานะผู้ให้บริการ  
ประเภทผู้สมัครใช้บริการสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ว่าด้วย  
ผู้สมัครใช้บริการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาเมื่อประเด็นเกี่ยวกับการตีความว่าตามระเบียบฯ  
ดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในส่วนของคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
จึงมีผลให้การนำเงินฝากสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงได้นัดหารือ  
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อหาข้อสรุปสถานะของการเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี พอสรุปผลการหารือได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ  
ไม่สามารถเป็นผู้สมัครใช้บริการสหกรณ์ได้ เนื่องจากขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และคำสั่งนาย  
ทะเบียนสหกรณ์ที่ ๗๔๙/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาให้  
มหาวิทยาลัยยุติการฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเห็นควรแจ้งทุกหน่วยงาน

๒. เห็นควรแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเตรียมการกำหนดระยะเวลาการปิดบัญชีเงิน  
ฝากที่นำฝากในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจ้งกำหนดการให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้คืนเงินสะสมที่เคยหักอยู่ก่อนแล้วให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งจำนวน  
ทั้งนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) จะได้นัดหารือกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับรูปแบบและวิธีการของการคืนเงินสะสม และ  
เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้มีช่วงเวลาในการเตรียมการสำหรับดำเนินการคืนวงเงินดังกล่าว ซึ่งอาจคืนได้ในช่วง  
เดือนมีนาคม หรือเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. ให้ยกเลิกการหักเงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  
และพนักงานราชการด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้คืนเงินสะสมให้กับบุคลากร  
กลุ่มนี้เช่นเดียวกันกับข้อ ๑ ด้วย

จากการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยฝากเงินกับสหกรณ์ และได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ และสรุปผลแล้วว่าการดำเนินงานดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ประกอบกับจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ชุดที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอแนะจากตัวแทนของสำนักงานสหกรณ์ ได้มีข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ ดังนี้ “เรื่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก มีแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียน กล่าวคือ สหกรณ์ควรจะทำหนังสือแจ้งบุคคลภายนอกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ให้ถอนเงินฝาก หรือหากยังไม่มาติดต่อถอนเงินสหกรณ์ อาจหยุดค่านวณดอกเบี้ยจ่ายรับฝากดังกล่าว และตั้งบัญชีเงินรอจ่ายคืน ยกเว้นเงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลาหรือเงินฝากประจำหรือเงินฝากแบบมีเงื่อนไขอื่น เป็นต้น”

ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ตาม พรบ. สหกรณ์) และควรรายงานให้มหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ) พิจารณาดำเนินการ

กองคลังได้จัดทำหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ชะลอการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฯ โดยให้เหตุผลว่า สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินฝากดังกล่าวมาเป็นแหล่งเงินทุนภายใน จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตลอดจนบุคคลในครอบครัวรวมทั้งสิ้น ๑๒ สวัสดิการ จัดเป็นทุนสาธารณประโยชน์ รวมถึงให้กู้แก่สมาชิกซึ่งเป็นคนลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดิน เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อรถยนต์ และเพื่ออุปโภคหรือบริโภคในครอบครัวตามความจำเป็น ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และยังได้รับเงินเฉลี่ยคืน ดังนั้น สหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยให้ชะลอการปิดบัญชีกองทุนต่าง ๆ ซึ่งฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งสหกรณ์ฯ ให้ดอกเบี้ยทุก ๓ เดือน ในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ เพื่อคงไว้ซึ่งเงินทุนภายใน ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ ๒๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติสืบเนื่องจากในเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่า มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนภายในเพื่อจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดไว้ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงจะจัดทำแผนในการให้มหาวิทยาลัยปิดบัญชีเงินกองทุนภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จสหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
นี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบและต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข ปัญหา ได้แก่

๑. การร้องเรียนเกี่ยวกับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
๒. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่หน่วยงานภายนอกขอใช้บริการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ควรกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเชิงบริหาร ทรัพย์สินให้ชัดเจน โดยเงินส่วนดังกล่าวจะนำเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยและจัดทำระเบียบการรับ-จ่ายให้ถูกต้อง
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เมื่อพบปัญหาต้องจัดทำแผนการชำระคืน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน มีการสื่อสารและรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้าการขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ) และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการจัดทำแผนการชำระคืน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ